


**FAP**

FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS

# ข่าวประชาสัมพันธ์

## สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

### ข่าวมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560 ล่าสุด!

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐานฯ) ของประเทศไทยทุกฉบับอีกครั้ง เพื่อให้ทัดเทียมกับการรายงานทางการเงินของนานาชาติโดยใช้ชื่อว่า “ฉบับปรับปรุง 2560” ซึ่งแปลมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับรวมเล่มปี 2017 (IFRS blue book bound volume 2017) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป โดยล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มาตรฐานฯ จำนวน 56 ฉบับ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กคป.) และ คาดว่าหลังจากนี้จะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปในระยะเวลาอันใกล้

ซึ่งการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้มีเพียง 3 ฉบับ ที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญ คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น แต่การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่อาจไม่ได้กระทบต่องบการเงินมากนัก

อย่างไรก็ตามท่านสมาชิกอาจยังมีคำถามว่า มาตรฐานแต่ละฉบับที่ปรับปรุงในสาระสำคัญ มีการปรับปรุงอะไรบ้าง? จึงได้สรุปประเด็นสำคัญของการปรับปรุงให้สมาชิกทราบดังต่อไปนี้

มาตรฐานฯ ฉบับที่/เรื่อง	ประเด็นสำคัญของการปรับปรุง
<b>TAS 7</b> เรื่อง งบกระแสเงินสด	ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
<b>TAS 12</b> เรื่อง ภาษีเงินได้	ปรับปรุงการรับรู้และการวัดมูลค่าของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือหนี้สินภาษีเงินได้ปัจจุบันหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ปัจจุบันสำหรับประเด็นเรื่องการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในกรณีมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยอธิบายให้ชัดเจนว่าการประเมินกำไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอที่จะนำมาใช้สำหรับการกลบรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีหรือไม่ (เช่น ขาดทุนสะสมยกไป 5 ปี) กำไรทางภาษีในงวดอนาคตที่ต้องนำมาเปรียบเทียบกับนั้นจะไม่รวมรายการหักทางภาษี (Tax deductions) และอธิบายให้ชัดเจนว่าการประเมินกำไรทางภาษีในงวดอนาคตของกิจการนั้น ให้รวมถึงกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มูลค่าของสินทรัพย์ของกิจการอาจจะสูงกว่าที่บันทึกอยู่ในขณะนี้
<b>TFRS 12</b> เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น	อธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียในกิจการอื่นตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ทั้งนี้มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับส่วนได้เสียในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือในบริษัทร่วมที่ถือไว้เพื่อขายหรือที่จัดประเภทเป็นไปตามการดำเนินงานที่ยกเลิก

สามารถติดตามข่าวสารด้านมาตรฐานการบัญชีเพิ่มเติมได้ที่ <https://goo.gl/lqun1n>